

**NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ  
“GIÁO DỤC NAM BỘ THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN  
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1954 – 1975”**

**PHAN THỊ KIM ANH<sup>(\*)</sup>**

Ngày 05.01.2017 Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975” (mã số:06-2015/CBQLGDHCM). Buổi nghiệm thu có Thạc sĩ Lê Thị Thanh Tâm – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường và đầy đủ các thành viên hội đồng, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và lãnh đạo nhà trường tham dự.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu và thực hiện đề tài, PGS. TS Nguyễn Xuân Tế, chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài, cho thấy một bức tranh tổng thể của giáo dục miền Nam trong một giai đoạn lịch sử hào hùng và sôi động của đất nước. Từ góc nhìn của giáo dục cách mạng, ta thấy rõ những thành tựu to lớn, đáng trân trọng và cả những mặt hạn chế. Qua kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã nêu nhiều, kiến nghị, đề xuất đưa ra những bài học lịch

sử, vận dụng vào sự nghiệp chấn hưng giáo dục nước nhà.

Hội đồng đánh giá cao đề tài do PGS.TS Nguyễn Xuân Tế cùng các thành viên đã nỗ lực thực hiện sớm hơn dự kiến một năm để kịp kỷ niệm ngày thành lập Trường Giáo dục tháng Tám. Đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đã đề ra.

Phát biểu kết luận trong buổi nghiệm thu, PGS.TS Ngô Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cùng những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài. Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài áp dụng vào trong thực tiễn.

**TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG**

**CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG**

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng. Khóa học diễn ra từ ngày 06/3 đến ngày 09/3/2017 với trên 60 học viên là giám đốc, phó giám đốc trung tâm học tập cộng đồng đến từ các tỉnh Khánh Hòa, Trà Vinh, Sóc Trăng và Thành phố Hồ Chí Minh. Với thời lượng 32 tiết trên lớp, chương trình cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về xây dựng kế hoạch và

chương trình hoạt động, về chỉ đạo, tổ chức, triển khai các hoạt động, về kiểm tra và giám sát, đánh giá các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. Với mục tiêu bồi dưỡng năng lực, trang bị những kiến thức và kỹ năng quản lý cơ bản cho cán bộ quản lý các trung tâm học tập cộng đồng, dự kiến chương trình sẽ được triển khai mở rộng trong thời gian tới tại trường và tại các tỉnh, thành theo nhu cầu của từng địa phương.

<sup>(\*)</sup>Thạc sĩ. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.